



คำสั่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

ที่ ๒๑ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่

ตามทีสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ ๖๕๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ รายนางสาวบุรดา ปัญญารักษ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ไปรับราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาทเป็นปัจจุบัน และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอาศัยอำนาจตามคำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ ๔๔๕๓/๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ปลัดจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชัยนาท นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท ปฏิบัติราชการแทน เกี่ยวกับการพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเห็นควรยกเลิกคำสั่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท ๒๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ และให้ใช้คำสั่งนี้แทนโดยแต่งตั้งข้าราชการ และจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดังต่อไปนี้

**หัวหน้าเจ้าหน้าที่**

นายมหิทธิธร สุรบญจรัส ตำแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ประกาศตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี คำสั่ง หนังสือสั่งการ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

**หัวหน้าหน่วยพัสดุ**

นายมหิทธิธร สุรบญจรัส ตำแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท เป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมการส่งจ่ายพัสดุ กำกับดูแล และตรวจสอบเอกสารตามใบเบิกพัสดุ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

**เจ้าหน้าที่**

นางสาวณัฐธิดา วรรณสินธ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบการจัดซื้อ จัดจ้าง และบริหารพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ประกาศตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี คำสั่ง หนังสือสั่งการ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายมหิทธิธร สุรบญจรัส)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท